




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคโควิด 19 สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขของไทย เตรียมรับมือวัคซีนโควิด 19 ของโมเดอร์นา จำนวน 1,000,200 โดส จากนายดีแอยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในวันที่ 13 มี.ค. 2566 ตามแผนดำเนินงานความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย ระหว่างปี 2565-2567</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายอนันต์ จงแก้ววัฒนา สวทช. เผย ผลการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์หลัก ๆ ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรเก่า (Monovalent) เทียบกับวัคซีนไฟเซอร์สูตรใหม่ (Bivalent) สรุปว่า 1 เดือนหลังฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนสูตรใหม่จะมีภูมิป้องกัน XBB พอ ๆ กับภูมิตอนที่ยังไม่ฉีดเข็มกระตุ้นใดๆ กับไวรัสสายพันธุ์ BA.5 ซึ่งคงติดได้ไม่ยากแม้จะมีภูมิจากวัคซีนสูตรใหม่มาแล้ว สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วและถูกกระตุ้นด้วยวัคซีนสูตรใหม่ ตัวเลขจะสูงกว่าคนไม่เคยติดมาก่อน</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์อัปเดตความรู้โควิด 19 ว่า 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมอยู่แล้ว หากติดเชื้อโรคโควิดจะประสบปัญหาความคิดความจำถดถอยลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ 3.6 เท่า และ 2. ไวรัสโควิด ไม่ได้ติดเชื้อแค่ทางเดินหายใจ แต่ส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทได้ โดยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้หลายกลไก</p>	
<p>เปิดสวนเพลินจิตปอดแห่งใหม่ของคนกรุง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, topnews, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดสวนสาธารณะ “สวนเพลินจิต” ถ.ดวงพิทักษ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง ลดฝุ่น PM2.5 สำหรับพักผ่อน รวมระยะทางวิ่งออกกำลังกาย 10 กม. เชื่อมต่อ 3 สวนใหญ่ ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สวนลุมพินี สวนป่าเบญจกิติ และสวนเบญจกิติ</p>	
<p>แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ประกาศทำสงครามกับฝุ่น ว่า เน้นเรื่องความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของฝุ่น เช่น การใช้รถ เมาป่า การก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องหามาตรการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา มีนโยบายชัดเจน มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ เช่น กำหนดปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นดัชนีชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าฯ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการนำงบประมาณที่ใช้ในแต่ละหน่วยงานมาสนับสนุนภาคประชาชนที่มีแนวทางหรือนวัตกรรมช่วยลดฝุ่นได้ ในรูปแบบเงินรางวัลเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch3plus, ch7)</p> <p>- นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าใน 9 จังหวัดภาคเหนือ</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้ากระแสนลมที่พัดมาจากริมฝั่งจะพัดมากขึ้น อากาศเปิด แนวโน้มค่าฝุ่น PM2.5 ลดลง ล่าสุดมีการรายงานค่าฝุ่น เฉลี่ย 40-66 มคก./ลบ.ม. แต่กลับพบว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นเข้ารับการรักษาเพิ่มถึงวันละ 700 คน ทาง กทม. มีนโยบายปฏิบัติมาตรการ wfh หากค่าฝุ่นสูงเป็นสีแดงเกิน 3 วัน</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ศิริราชพยาบาล ระบุว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเข้ามาปรึกษาเฉลี่ยวันละกว่า 50 ราย และจากการเก็บข้อมูลมา 5 ปีพบว่า ฝุ่น PM2.5 มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ว่า อาการของคนที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 นอกจากไอ จาม น้ำมูกไหล หอบเหนื่อยแล้ว ยังทำให้เกิดอาการอื่น ๆ เช่น ลมพิษ หรือบางรายมีโรคเรื้อรัง ความดัน โรคหัวใจ หากมีอาการควรพบแพทย์ทันที ย้ำการป้องกันตนเองตอนนี้คือใส่หน้ากากตอนออกจากบ้านเสมอ เลี่ยงออกกำลังกายนอกบ้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โพสต์ว่า 2 เดือน PM2.5 ทำให้คนกรุงเทพฯ เข้า รพ. แล้วกว่า 3 หมื่นคน แนะนำให้สวม N95 หรือสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า</p> <p>- หลายหน่วยงานต่างร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดย นายกฯ และรมว.กลาโหม เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหามลพิษด้านฝุ่นละออง เน้นให้มีการแจ้งเตือนแนะนำข้อปฏิบัติตนแก่ประชาชน ด้านกรมอนามัย แนะนำประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 โดยลดกิจกรรมนอกบ้านและอยู่ภายในบ้านหรือในอาคารให้มากขึ้น ควรใส่หน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นเมื่อต้องออกนอกอาคาร งดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงในที่ที่มีฝุ่นมาก งดสูบบุหรี่ ส่วนกรมควบคุมโรค เตือนการสัมผัสสุดดมฝุ่น PM2.5 อาจเกิดอาการระคายคอ ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น ระคาย เคืองตา หรือเป็นผื่นคันตามร่างกาย ขอให้ปิดบ้านให้มิดชิด โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยพักอาศัยอยู่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด คอลัมน์ ทั้งหมดเข้ามา</p> <p>- ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับปชช.ที่เจ็บป่วยจากการสูดควันพิษ ต้องมีระบบสาธารณสุข การเข้าถึงแพทย์ดูแลอย่างทั่วถึง เพราะประชาชนต้องการการดูแลรักษามาตรฐานเช่นเดียวกับที่ดูแลยาก ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว มีการเช็กอาการ พักในห้องพิเศษได้ถึง 3 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- วิกฤติฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ปกคลุมกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ ในสถานการณ์ที่ประชาชนคนไทยต้องเสี่ยงกับหมันตภัยเงียบทำอะไรไม่ได้มากไปกว่ารอลมฝนตามธรรมชาติมาชะล้างฝุ่นออกไป ซึ่งยังไม่เห็นมีพรรคการเมืองไหน กล้าไขว่หน้านโยบายกำจัดฝุ่นควันพิษ PM 2.5</p>	
<p>คนไทยบริโภคโซเดียมเกิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thaigov, thailandplus, TNN, js100, hfocus, thestandard, news1live, mono29, thereporter, newtv)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) ระบุว่า สธ. มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากกว่าการรักษาพยาบาลเมื่อป่วยแล้ว โดยเดินหน้าผลักดันการลดบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรลง 30% ภายในปี 2568 ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก เพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งนี้ มีผลวิจัยพบคนไทยกินเค็มเกินค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด พร้อมแนะทุกภาคส่วนส่งเสริมการรับประทานผักและผลไม้ เพื่อเพิ่มโพแทสเซียมควบคู่ไปกับการลดการบริโภคโซเดียม</p>	-
<p>ห่วงสุขภาพเด็กไทยมีภาวะน้ำหนักเกิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, INN)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ห่วงสุขภาพเด็กไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ติด 1 ใน 3 ของอาเซียน ขอพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลให้เด็กบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมออกกำลังกายป้องกันภาวะอ้วน</p>	-
<p>โครงการโทรเวชกรรมถ้วนหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)</p> <p>- นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บอร์ด กสทช. เห็นชอบงบประมาณราว 3,500 ล้านบาท ดำเนินการโครงการโทรเวชกรรมถ้วนหน้า (Universal Telehealth Coverage : UTHC) ซึ่งมีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อมิติเชิงสังคม และมีส่วนของระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุขด้วย มุ่งการแพทย์ทางไกล เทเลเฮลธ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิ-อุปกรณ์สำหรับคนมีภาวะพึ่งพิง ขณะที่ BigData ฐานข้อมูลสุขภาพประเทศไทยยังติดอุปสรรคอำนาจหน้าที่ เสนอให้ออกกฎหมายรองรับให้ชัดเจน</p>	-
<p>สสส.สร้างต้นแบบรพ.รัฐไร้ข้อร้องเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส</p> <p>- สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา ลดข้อร้องเรียนบริการ พฤติกรรมการสื่อสารบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ณ รพ.หลวงพ่เป็น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รพ.ชุมชนที่มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รวม 160 คน มีประชาชนใช้บริการกว่า 400 คนต่อวัน เป็นโครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพการบริการรพ.รัฐ โดยจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประกวดคลิป "สูงวัยพันธุ์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, nationtv)</p> <p>- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สูงวัยพันธุ์ ... ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท ความยาวไม่เกิน 3 นาที มีผู้สูงอายุร่วมทำกิจกรรมในคลิปไม่น้อยกว่า 5 คน และมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการรวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมหรือดูแลสุขภาพช่องปาก ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ/ช่องทางต่าง ๆ เช่น สมุดประจำตัวผู้สูงอายุ แพนส่งเสริมสุขภาพดี หรือเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามบริบทของกลุ่ม/ชมรม ส่งผลงานได้ถึง 30 เม.ย. 66 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ‘สำนักทันตสาธารณสุข’ หรือเฟสบุ๊ก ‘ฟันยังดี’</p>	-
<p>แนะแนวทางการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง)</p> <p>- นายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำคณะเปิดตัวชุดนโยบายสุขภาพไทยก้าวหน้า รพ.เขาพนม จ.กระบี่ ระบุการแก้ปัญหาสาธารณสุขไทยจำเป็นต้องใช้หลักการ 2 ลด 2 เพิ่ม คือ ลดความเหลื่อมล้ำ เพราะแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ใน กทม. และลดชั่วโมงการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ ส่วน 2 เพิ่ม คือ เพิ่มความครอบคลุม ไม่ใช่เพียงการรักษาสุขภาพทางกาย ต้องรวมถึงสุขภาพทางใจ และเพิ่มแนวทางป้องกัน-รักษา-ประคับประคอง เป็นต้น</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenews)</p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลเรื่องวิธีสังเกตตนเองว่า มีอาการเครียด กังวล โกรธง่ายโดยไม่รู้ตัวสามารถดูได้จากลิ้น โดยลิ้นที่มีรูปร่างยื่นยาวออกมาจะมีสีแดง มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่เครียด และลิ้นที่มีรูปร่างใหญ่ อ้วนท้วม สีคล้ำ เวลาแลบลิ้นออกมาจะมีรอยแตก 2 ข้าง มีแนวโน้มที่จะเครียดเช่นกัน เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporter)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลที่ระบุว่ามังคุดหนึ่งรักษาโรคมะเร็งได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดที่พิสูจน์ได้ โดยสรรพคุณของมังคุดตามตำรับยาไทยส่วนใหญ่ใช้แก้ท้องเสียและสมานแผล</p>	-
<p>เสกัญชา</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, mcot, sanook, ch7, เพจสรยุทธ)</p> <p>- จากกรณีผู้ใช้ TikTok @mooker Rku โปสต์คลิปขณะรถพยาบาลกำลังนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่ง รพ.จุฬาภรณ์ มีรถจักรยานยนต์ ขับตาม แซงไปจอดขวาง และมีการขับตามเข้าไปถึงหน้าห้องฉุกเฉิน รพ. ลักษณะคล้ายคนเมา ล่าสุด ฝ่ายปราบปราม สน.ทุ่งสองห้อง พร้อมด้วยฝ่ายสืบสวน ได้เชิญตัวนายทินกร อายุ 23 ปี มาสอบถาม ยอมรับว่าเสกัญชามา แค่อยากจะช่วยนำรถไป รพ. เพราะตนเองเคยรถล้มแต่ไม่มีใครมาช่วย พร้อมขอโทษ ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้บ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โปสต์ถึงกรณีนี้ว่า เป็นยุคที่กัญชาหาได้ง่าย “พีได้แย่งเสรี” นโยบายพรรคภูมิใจกัญ</p>	-
<p>โรคจากบุหรี่</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, คอลัมน์ Health News) เว็บไซต์ (แนวหน้า, prd, mcot, xinhua) Thai</p> <p>- องค์กรส่งเสริมสุขภาพแห่งกัมพูชา เปิดผลการตรวจพบผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ในกัมพูชากว่า 15,000 รายในแต่ละปี ผลสำรวจ สธ.กัมพูชา พบผู้ใหญ่สูบบุหรี่อยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ผู้สูบเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ และโรคอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ หากรัฐบาลปรับขึ้นภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบ เชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตจะลดลงมากขึ้น</p>	-